



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
31 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์กระปุก, bangkokpost, newtv, bangkokbiznews, thebangkokinsight, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, thaigov, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, ทวีช่อง 3, มติชนออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, workpointnews, เว็บไซต์สนุก mcot, nationweekend, matichononlinebusinesstoday, เนชั่นทีวี, thaigov, thaipbs, newsmtai, 77kaoded

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร . พร้อมตอบฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์การเมืองแทรกแซงการทำงานของบุคลากรในการควบคุมป้องกันโรคนั้นไม่มี ขออภัยข่าวลวง ข่าวปลอมมาทำลายล้างทางการเมือง เพราะเป็นเรื่องกระทบต่อชีวิต สุขภาพของคนในประเทศ ทำให้บุคลากรด้านการแพทย์ที่ทำงานเกิดความกดดัน อยากให้มีกำลังใจต่อสู้กับสถานการณ์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร . เผยกรณีสำนักข่าว สกายนิวส์ ของอังกฤษ รายงานข่าวโดยอ้างว่านายอนุทินยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ ข่าวดังกล่าวสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน ได้สั่งให้นักข่าวที่มาสัมภาษณ์ให้กลับไปเขียนแก้ข่าวแล้ว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร . เผย ผู้เสียชีวิตที่พ่ายต่อตรวจสุขภาพเหตุ กรณีระงับออกวีซ่าปลายทางกับชาวจีน จะมีการหารือกับกกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ วันนี้(31ม.ค.) นอกจากเรื่องระงับวีซ่ายังมีแนวคิดให้ชาวจีนต้องแนบใบรับรองแพทย์ประกอบการขอวีซ่ามาประเทศไทยด้วย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร . เผยได้ขอให้นายกฯยกเลิกภารกิจตรวจเยี่ยมสถาบันบำราศนราดูร ในวันที่ (31ม.ค.63) เนื่องจากนายกฯไม่สบาย ยืนยันนายกฯไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาป่วยเป็นไข้หวัด สาเหตุจากการโหมงานหนัก

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร . เผย รัฐบาลเตรียมพร้อมรับคนจีนในอุ้ยอันไว้หมดแล้ว ตนไม่รู้ว่า กระแสข่าวว่าจะไปรับคนไทย วันที่ 4 ก.พ. มาจากไหน แต่ยืนยันว่า จะเดินทางไปรับคนไทยให้เร็วที่สุด ตอนนี้รอไฟเขียวจากจีนเท่านั้น และก่อนขึ้นเครื่องจะต้องมีการตรวจร่างกายก่อนทุกคน

-สร. แกลงข่าว พบผู้ป่วยที่พบในประเทศไทยเท่าเดิม 14 ราย เป็นผู้ติดมาจากต่างประเทศทั้งหมด อนุญาตให้กลับบ้าน 6 ราย เหลือผู้ป่วยอีก 8 ราย ที่ยังรักษาตัวในห้องแยกโรคของรพ.ผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม มี 202 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 67 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 135 ราย เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคในระดับพื้นที่ กำหนดแผนการระบาดของโรคไว้ 5 ระดับ หลังจากขยายการคัดกรองมายังคนไทยที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนจีน ก็มีคนไทยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคด้วย ซึ่งมีหลายอาชีพ เช่น คนขับแท็กซี่ จำนวน 2 ราย ที่มีประวัติรับนักท่องเที่ยวจีน รอผลตรวจแล็บในอีก 1-2 วัน ย้ำสวมหน้ากากอนามัย คนปกติสวมหน้ากากผ้า คนป่วยสวมหน้ากากทางการแพทย์

-สร.แจงขั้นตอนดูแลรับ นศ.ไทยในอุ้ยอันกลับ หากไม่มีใช้กลับบ้านได้ สังเกตอาการ 14 วัน

-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดสร. กล่าวถึง กรณีที่มีการให้ข้อมูลว่าสมุนไพรรักษาเชื้อไวรัสโคโรนาได้นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถยืนยันว่ารักษาได้จริง จะต้องติดตามผล แต่ที่ผ่านมาสุมุนไพรรักษาเชื้อไวรัสโคโรนาอาการหวัด ใช้ตามปกติได้

-สร. แกลงข่าวประเด็น เพิ่มการคัดกรองคนไทยที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับคนจีน ทั้งโกดัง พนง.โรงแรม คนขับแท็กซี่ จนท.สนามบิน เข้าเกณฑ์รายใหม่ 44 ราย การที่จะประกาศว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เป็นผู้ป่วยยืนยัน จะประกอบด้วย 1. มีประวัติการเดินทางจากประเทศระบาด (จีน) 2. มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ จาม น้ำมูก 3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจาก 2 แห่ง ยืนยันตรงกัน 4. ผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ขณะนี้ ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการรับรองเพิ่มจากเดิม 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลราชวิถี และห้องปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-องค์การเภสัชกรรม สำรองหน้ากาก N95 และหน้ากากสำหรับดูแลประชาชนทั่วไปยา เวชภัณฑ์ เพียงพอรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สัปดาห์หน้ากระจายหน้ากากได้ทั่วประเทศ เจลล้างมือก็มีพร้อม

-กทม.เรียกประชุมผู้ประกอบการที่พักโรงแรมเกือบ 1 พันแห่งทั่วกรุงเทพฯหรือมาตรการรับมือ จัดทีมเฉพาะกิจ 71 ทีมทำงานร่วมกับกรมควบคุมโรค ออกตรวจและคัดกรองนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ ส่วนผู้ประกอบการที่พบว่ามียกนักท่องเที่ยวต้องสงสัยให้แจ้งไปที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย เบอร์ 02 203 2890 ได้ตลอดเวลา ช็อกกังวลเรื่องของหน้ากากอนามัยนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้แล้วทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เก็บขยะได้มีการแยกประเภทขยะเหล่านี้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นอย่างดี</p> <p>- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้ระบุว่า ในระยะเวลา 6 เดือนไม่มีทางที่จะผลิตวัคซีนรักษาได้ โดยการผลิตวัคซีนต้องใช้เวลาเป็นปี</p> <p>- นพ.กาเบรียล เหลียง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา มั่นใจไทยรับมือไวรัสสู่อันได้ดี สิ่งสำคัญต้องควบคุมการติดต่อ ไม่ให้มีการติดต่อไปยังคนไทย หรือมีการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ ได้เสนอแนะให้สร้างระบบตรวจผู้มีโอกาสติดเชื้อ และเข้มขันขึ้นในการตรวจอาการผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ แม้ผู้ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการ ก็ควรจะแยกตัวไว้กักกันโรค และตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างต่อเนื่องทุกวัน โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต่างจากโรคซาร์สชัดเจน เพราะผู้ติดเชื้อจะแพร่เชื้อต่อ จนกว่าจะพบไข้สูง และจะใช้เวลาพักตัว 7 วัน หลังจากติดเชื้อ แต่หากโคโรนาไวรัส 2019 เป็นเหมือนไข้หวัด จะควบคุมได้ยากมาก เพราะผู้ป่วยไม่ได้แสดงอาการที่ชัดเจน เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มเจ็บคอก็หมายความว่าโรคนี้อาจจะแพร่เชื้อต่อแล้ว การต่อสู้กับโคโรนาไวรัส 2019 ไม่ได้มีศัตรูคือการระบาดของโรคเท่านั้น แต่ยังต้องสู้กับข่าวปลอม และโซเชียล มีเดีย ซึ่งทำให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างยากลำบากขึ้น และกลายเป็นความท้าทาย ที่ควบคุมไปกับการควบคุมการแพร่ระบาด</p> <p>- สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอความร่วมมือสมาชิกทั้งหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ นำเสนอข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” โดยคำนึงถึงแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริงตามหลักสิทธิเสรีภาพบนความรับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง เตือนภัย ไม่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน</p> <p>- รมว.คมนาคม กำชับทั้ง ทอท. และกรมท่าอากาศยาน กำกับดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสาร และการทำความสะอาดอาคารสถานที่และพ่นยาฆ่าเชื้อ จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และขอความเห็นของประชาชนว่า ที่ผ่านมาระทรวงมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่ พร้อมเดินทางไปรับคนไทยที่อุ๋ฮั่น รอเหลือเพียงรอทางการจีนอนุมัติให้เข้าประเทศ ส่วนที่นายอนุทิน จะเสนอให้ยกเลิก “Visa On Arrival” เพื่อจำกัดนักท่องเที่ยวจีน เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องหารือก่อน</p> <p>- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยืนยันจีนมาไทยรวม 930,965 คนไม่ใช่ 5 ล้านคน โดยเดินทางกลับแล้ว 703,574 คน ตกค้าง 227,391 คน ขณะที่ยังให้ผ่อนผันยกเว้นการเก็บค่าปรับคนจีน ที่ยังอยู่ในไทยยังกลับประเทศไม่ได้จากปัญหาโรคระบาด</p> <p>- สถานทูตส่งหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์ล้างมือให้ 59 นักศึกษาไทยในนครอุ๋ฮั่น</p> <p>- ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ออกประกาศฉบับที่ 1 มาตรการป้องกันโลหิตปนเปื้อนเชื้อ "ไวรัสโคโรนา"</p>	
<p><b>รายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> (ผจก.รายวัน,เว็บไซต์คมชัดลึก,เว็บไซต์กระปุก)</p> <p>- โซเชียลมีเดียคนสามพราน หัวนมีคนใช้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา พบว่า บริเวณรพ.สามพราน พบว่ายังมีการให้บริการประชาชนอย่างปกติ โดยยังไม่มีการออกมาหรือปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <p>- รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการชี้แจง หลังมีข่าวลือคนติด ไวรัสโคโรนามารักษาตัว กำลังรอผลตรวจ</p> <p>- รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ประกาศเฝ้าระวังสังเกตผู้ป่วยมีประวัติ 1 ราย รอผลตรวจ</p> <p>- รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประกาศกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความว่า รพ.มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา นั้นไม่เป็นความจริง</p> <p>- นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เผย มีผู้ป่วยที่เข้าชายฝั่งสงสัย 9 ราย พบ 8 ราย มีประวัติสัมผัสและเดินทางกลับจากเมืองอุ๋ฮั่น ฉงชิ่ง ปักกิ่ง จ้อหนาน และกว่างโจว ประเทศจีน ทั้งนี้สรุปมี 2 ราย เข้าเกณฑ์ต้องตรวจวินิจฉัยผลยืนยันคือ 1. นักศึกษาหญิงไทย อายุ 23 ปี ศึกษาที่เมืองอุ๋ฮั่นเดินทางกลับไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม เข้ารับการรักษาอาการไข้เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2. นศ. อายุ 22 ปี เดินทางกลับจากอุ๋ฮั่น เมื่อวันที่ 27 มกราคมป่วยเป็นไข้</p> <p>- ผอ.รพ.นครพิงค์ เผย ส่งชิ้นเนื้อของนักท่องเที่ยวสาวจีนไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต ยังไม่ทราบผลเป็นทางการและต้องให้ทางส่วนกลางแถลง</p>	
<p><b>Fake news</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ ,เว็บไซต์ไทยรัฐ,เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งตรวจสอบข่าวปลอม โดย สตช. ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษมาทำงานร่วมกันติดตามทางโซเชียล/ออนไลน์ สรุพบจุดที่เป็นต้นทางนำเข้าข่าวปลอมแล้ว 15 จุด และดำเนินการจับกุมแล้ว 2 ราย ตาม พ.ร.บ.ฯคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ร้ายแรง คือ น.ส.ธิตมา คงทน อายุ 32 ปี แมค้าหมู่กระทะเลเดิเวอร์และชายของออนไลน์ที่เป็นต้นต่อได้ในบ้านพักย่านมินบุรี กทม. เพื่อดำเนินคดีแล้ว เผยแพร่ข่าวปลอม “พทย์ามีคนป่วยโคโรนา ตาย 1 คนทำไมต้องปิดข่าวหรือ” อีกราย นายฤทธิศักดิ์ วงศ์ทองเหลือง ที่เผยแพร่ข่าว "มีคนติดเชื้อแล้วล้มลงมีชุดรักษาพยาบาลไปช่วยเหลือ เขตทวีวัฒนา"</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมรวบรวม 22 ข่าวปลอม ที่เกี่ยวกับประเด็นไวรัสโคโรนา ที่คนไทยแชร์กันในสังคมออนไลน์ช่วง 25-29 ม.ค.63</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ทวิตเตอร์ประกาศช่วยทั่วโลกค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา พร้อมป้องกันการบิดเบือนบนทวิตเตอร์ เปิดฟังก์ชันใหม่ค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ในส่วนของประเทศไทย ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับสธ. และองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย มุ่งให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ไปยังแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของทั้งสององค์กร และเบอร์ติดต่อสายด่วนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 1422</p>	
<p><b>วิจารณ์การทำงานรัฐบาล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ ( สยามรัฐ )</b>          -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เผยว่า ปัญหาไวรัสโคโรนา พิสูจน์ชัดรัฐบาลไร้ความสามารถในการบริหารประเทศในภาวะวิกฤติ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ปี 2019 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่รัฐบาลก็มีข้ออ้างว่าเป็นคนจีน รัฐบาลเลือกที่จะไม่บอกความจริงกับประชาชน ทำให้ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสารในการป้องกันตัว          -นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตหัวหน้าพรรคคนไทย ตำหนิ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสธ. และก.ต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี ที่คิดช้า ทำช้า ส่งผลให้เกิดกระแสข่าวลือมากมาย เนื่องจากรัฐบาลไม่เด็ดขาด ขาดความชัดเจน เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง และการคัดกรองผู้กลุ่มเสี่ยง ห่วงคนไทยและนักศึกษาไทย 64 คน ที่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่น รัฐบาลควรอำนวยความสะดวกในการนำคนเหล่านั้นกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดด้วย          - ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรค พท. กล่าวว่า ได้ยื่นเรื่องต่อกรมธ.ต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร องค์กรทราบความชัดเจนเรื่องกำหนดตัวอพยพคนไทยในนครอู่ฮั่น และเมืองอื่นในมณฑลหูเป่ย์กลับไทย เนื่องจากผู้แทนก.การต่างประเทศ ยืนยันว่า ยังไม่ทราบเวลาที่แน่นอน และปฏิเสธว่าคำให้สัมภาษณ์ของ ร.ม.สธ. ประกาศว่าจะอพยพคนไทยได้ภายในวันที่ 4 ก.พ. เป็นเพียงการคาดการณ์ไปเองของรัฐมนตรี ข่าวที่ออกมาได้ทำให้คนไทยในอู่ฮั่นเกิดความหวังว่าจะได้กลับบ้านแล้ว พล.อ. ประยุทธ์อย่าแค่พูดลอยๆว่าจะพาคนไทยออกจากอู่ฮั่นวันไหนก็ได้ เพราะขณะนี้คนไทยในอู่ฮั่นและญาติพี่น้องของเขาในเมืองไทย กำลังรอฟังความชัดเจนเรื่องวันเวลาในการอพยพ</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์,คมชัดลึก,ผจก.รายวัน, ผจก.ออนไลน์, thaipbs, เว็บไซต์เดลินิวส์,เว็บไซต์คมชัดลึก,เว็บไซต์สนุก , สำนักข่าวอิศรา,businesstoday          -องค์การอนามัยโลก ประกาศให้การติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นภาวะฉุกเฉิน ด้านนายทีโดรส การระบาดของโรคสิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับ "ข้อเท็จจริงไม่ใช่ความกลัว นี่คือเวลาสำหรับข้อเท็จจริงไม่กลัว นี่คือ เวลาสำหรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ข่าวลือ และเป็นเวลาแห่งความสมัครสมานสามัคคี"          -จีนพบยา 3 รายการ ออกฤทธิ์ยับยั้ง "ไวรัสโคโรนา" โดยยาทั้ง 3 รายการ ได้แก่ เรมเดซิเวียร์(รักษาโรคอีโบล่า) ,คลอโรควิน (รักษาโรคมาลาเรียโรคติดเชื้ออะมีบา และโรคซ้ออักเสบรูมาตอยด์) , ริโทนาเวียร์(ยาต้านไวรัสHIV) ปัจจุบันยาทั้งหมดนี้อยู่ในขั้นตอนสำคัญเพื่อรอการอนุมัติการใช้รักษาพยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญในจีนประเมินการระบาดสูงสุดจะเกิดขึ้นใน 1 สัปดาห์          -ผู้ติดเชื้อหญิงชาวจีนที่รักษาในประเทศไทย และหายดี ถูกส่งกลับประเทศจีนแล้ว ให้สัมภาษณ์สื่อจีนว่า ได้รับการรักษาจากสาธารณสุขไทยอย่างดีมาก          -อิตาลีสกัดตัวผู้โดยสารเรือสำราญ 6 พันคน ห้ามขึ้นฝั่ง รอดูอาการผู้ป่วยจีนบนเรือ หลังจากมีไข้ และหายใจไม่สะดวก  <b>รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก จำนวน 9,816 ราย</b>          - จีน มีผู้เสียชีวิต 214 คน หายแล้ว 174 คน ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 9,692 คน ส่วนประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ไทย 14 คน ญี่ปุ่น 14 คน สิงคโปร์ 13 คน ฮองกง 12 คน ไต้หวัน 9 คน ออสเตรเลีย 9 คน มาเลเซีย 8 คน เกาหลี 7 คน ฝรั่งเศส 5 คน สหรัฐอเมริกา 6 คน เยอรมนี 5 คน เกาหลีใต้ 4 คน สหราชอาณาจักร 4 คน แคนาดา 3 คน เวียดนาม 2 คน อิตาลี 2 คน กัมพูชา เนปาล ศรีลังกา ไต้หวัน ไรโคสต์ ฟินแลนด์ อินเดียฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วยประเทศละ 1 ราย</p>	
<p><b>บทความ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์bbc          -เสนอบทความ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย ในประเด็น 1. หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา แบบผ้า หรือ N95 ใช้แบบไหนดี 2. หน้ากากอนามัยใช้ซ้ำได้หรือไม่ 3. ถ้าขาดแคลนหน้ากากอนามัยจะอย่างไรดี 4. หน้ากากอนามัยจะขาดตลาดหรือไม่ และ 5. ชยะหน้ากากอนามัยทั้งที่ไหนดี  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน          -เสนอบทความ การสื่อสารเรื่อง 'ปอดอักเสบ สายพันธุ์ใหม่' ข้อมูลจากภาครัฐ ควรเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุด กลับยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆ ในการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องสุขภาพ จะมีหลักการสำคัญๆ ดังนี้ 1. ต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน แต่สิ่งที่นายกฯสื่อสารก็ยังไม่ชัดเจน ทีมงานควรทำแถลงการณ์ให้ชัดเจนว่า ระดับ 3 หมายความว่าอะไร มีทั้งหมดกี่ระดับ เพื่อที่ประชาชนจะได้ประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำขึ้น ..สถานการณ์โดยรวมสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 100%" ความคลุมเครือ คือ ร้อยเปอร์เซ็นต์ หมายถึงเรื่องอะไร การที่มีคนป่วยเข้ามาใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศไทยได้มากขึ้นทุกวัน ทำไมจึงเรียกว่าคุณสถานการณ์ได้ อีกทั้ง "การคุณสถานการณ์ได้"นี้ เป็นการรับประกันอดีต หรืออนาคตด้วย หรือว่าอย่างไร 2.การให้ข้อมูลทางเลือกในการลดความเสี่ยง จะต้องเป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้จริง มีความหลากหลาย ประชาชนสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนไปใช้ได้ 3.การพัฒนาทักษะ และทำให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ลดความเสี่ยงได้โดยง่าย เช่น หน้ากากอนามัยขาดตลาด รัฐต้องจัดทำให้เพียงพอ แนะนำประชาชนว่าวิธีการไอจามใส่ดินแดนด้านในของตัวเอง ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ดีกว่าไอจามใส่มือ โทนการสื่อสารโดยทั่วไปแม้สถานการณ์จะรุนแรงน่ากลัว ก็ควรให้มันน่ากลัวและรุนแรงตามเนื้อหา ไม่ควรไปเพิ่มสีสันความน่ากลัวเข้าไป โดยเชื่อว่าความน่ากลัวจะช่วยดึงดูดให้คนสนใจเนื้อหามากขึ้น 4.ช่องทางการสื่อสาร รัฐบาลต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนได้สื่อสารกลับสู่รัฐบาล และรัฐบาลต้องหยิบฉวยเอาข้อมูลไปศึกษาและอธิบายคืนแก่ประชาชนด้วย ในกรณีนี้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้ประชาชนไปใช้บริการที่ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งก็ต้องประเมินผลกันต่อไปว่ามีประสิทธิภาพดีเพียงใด สำหรับข่าวปลอม ขณะนี้ก็ยังไม่นับว่ารัฐบาลจะใช้ช่องทางใดอย่างเป็นทางการในการชี้แจงหรือแก้ไขเนื้อหาเหล่านั้นให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ยง ภู่วรรณ แนะนำ 5 กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง 1. กลุ่มนักท่องเที่ยวจากอู่อัน 2. กลุ่มที่หลังเงินสั่งปิด 3. กลุ่มที่มาจากเมืองอื่นๆ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในอู่อัน หรือ ทำงานในอู่อัน 4. กลุ่มนักท่องเที่ยว เพราะจะไปตรวจเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากจีนก็ไม่ได้ เพราะเขาอาจติดจากประเทศอื่นก็ได้ ซึ่งสุ่มยาก จึงต้องตรวจทุกเที่ยวบินจะทำได้หรือไม่ 5.บรรดาลูกเรือบนเครื่องบิน รัฐบาลจะต้องมีตัวเลขเข้า-ออก การเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ก่อนจะเข้ามาประเทศไทย</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1, สยามรัฐ คอลัมน์จับอู่อันหมูโลก</p> <p>-เสนอบทความ การระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว คาดว่า ทัวร์จีนจะหายไปจากไทยประมาณ 1.89 ล้านคน ทำให้สูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท เมืองท่องเที่ยวของไทยเริ่มส่งเสียงว่าจะทำอะไรหากไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา นอกจากนี้ ทั่วโลกเกือบทั่วภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียง ออสเตรเลีย ยุโรป และ อเมริกาเหนือ มีเพียงแอฟริกา และอเมริกาใต้ ที่ยังไม่พบผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนา มีความวิตกว่า ภาวการณ์จะยุติคาดว่าใช้เวลาหลายเดือนนักวิเคราะห์คาดว่าผลกระทบไม่ใช่แค่ในประเทศจีน แต่จะกระทบเศรษฐกิจโลกด้วย คาดว่าเป็นเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 1.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ แนวทางปฏิบัติในการรับมือการระบาดของประเทศไทย โดยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทุกจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย คนที่ไม่ป่วยให้ใช้หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและลดขยะ ส่วนคนป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยให้หันหน้าสีเขียวออกข้างนอก นำสีขาวที่มีความอ่อนนุ่มไว้ด้านใน</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> บางกอกทูเดย์</p> <p>-เสนอบทความ นอกจากมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรคแล้ว รัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องเฟกนิวส์อาจไม่ใช่มาจากการเมืองอย่างเดียว บรรดาผู้นำในรัฐบาลโดยเฉพาะรมว.สธ.ควรจัดการกับการแสดงออกและการพูดจาที่เหมาะสม อยากรไปลอกเลียนแบบบุคคลิกนายกฯ ซึ่งนายกฯ รมว.สธ. และ รมว.ต่างประเทศ จะต้องเลิกเอาประเด็นเฟกนิวส์มาอ้าง เลิกอ้างว่าถูกวิจารณ์แล้วหมดกำลังใจ แต่ควรจะต้องเร่งสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นจริงๆ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า</p> <p>-เสนอบทความ อยากรให้นักเลงคีย์บอร์ดในโซเชียล หันมาชื่นชมและยกย่องบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ยกตย.ข่าวสามมิติ เสนอรายงานหญิงชายเงินวัย 57ปี ที่มาจากอู่อันและได้รับการรักษาอย่างดีจากสถาบันบำราศนราดูร จนหายดีและถูกส่งกลับประเทศจีน ข้อมูลเช่นนี้ ไม่ค่อยมีปรากฏนำเสนอในโซเชียล</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ คอลัมน์ช่วยกันคิดช่วยกันทำ</p> <p>-เสนอว่า คนไทยไม่ควรตื่นตระหนกกันมากนัก ควรใช้สติและป้องกันตนเองตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการใช้หน้ากากอนามัยและการหมั่นล้างมือ ไม่ควรไปในที่แออัด</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมข่าว</p> <p>-กล่าวว่า ไวรัสโคโรนาเป็นอีกวิกฤตที่รัฐบาลต้องรับมือ ยิงดีที่ รมว.สธ. กำชับกรม คร. ซึ่งมีประสบการณ์จากการระบาดของไวรัสซาร์สและเมอร์สในอดีต วางแผนตั้งรับและเตรียมจุดคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การพบผู้ติดเชื้อและป้องกันการระบาดได้เร็ว แต่รัฐบาลก็เสียคะแนนเพราะไม่มีมาตรการออกมารองรับหรือสกัด นทท.จีน ที่เข้ามาในประเทศ แม้ว่าทางการจีนจะสั่งห้าม นทท.ออกนอกประเทศแล้วก็ตาม ทำให้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวหุ้น</p> <p>-กล่าวว่า เทรื่อง ฟาน ชาวเวียดนาม กล่าวว่า วิกฤตโคโรนาส่งผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นอยู่และธุรกิจบริเวณพรมแดนจีน-เวียดนาม โดยเมืองม่งโก เป็นเมืองพุกพ่่านเนื่องจากมีการทำธุรกิจข้ามพรมแดนคึกคัก มีจุดข้ามแดนเล็กๆ อีกประมาณ 30 จุด ซึ่งแต่ละจุดไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากพอจะตรวจสอบผู้ต้องสงสัย ว่าติดเชื้อ ทั้งนี้ จนท.ได้สั่งห้ามให้ นทท.ชาวจีนเดินทางข้ามพรมแดนตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. ซึ่ง นทท.จีนเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลเวียดนาม</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไร่เงา</p> <p>-กล่าวว่า ก.คมนาคม จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะมีการทำความสะอาด ฟันน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่ใช้บริการ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส</p> <p>- รวบรวมโพสต์ของ ศ.นพ.ยง กุวรวรเวช หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา ๖๖๓ นี้ 1. มีโอกาสที่จะระบาดในประเทศไทย แต่ไม่ควรตื่นตระหนก 2.การเตรียมพร้อม เพื่อลดความสูญเสีย เมื่อเกิดโรค การรังเกียจชาวจีน ปฏิเสธการขายของให้ชาวจีน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ทุกคนมีส่วนร่วม ต้องช่วยกันให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน 3.ความจริงเกี่ยวกับโรคปอดบวม อู่ฮั่น โควิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ อุบัติใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2019 เป็นต้นมา และวินิจฉัยได้หลังปีใหม่ ถอดรหัสพันธุกรรมสำเร็จในวันที่ 11 มกราคม 2020</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก</p> <p>- เสนอเกี่ยวกับมาตรการรับมือของหน่วยงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลนักศึกษาที่มาจากจีน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชน เพื่อป้องกันโรค</p>	
<p><b>กัญชา-กัญชง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เดิมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า การพิจารณาร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเขตแดนกฏกระทรวงฯ เดิม ที่มีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะนี้ขั้นตอนยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อเสนอต่อครม. หากเห็นชอบ ร.มว.สธ.จะลงนามในกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน โดยร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว หากมีผลใช้บังคับจะมีการปรับปรุง ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่เดิม จำกัดเฉพาะเส้นใยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์จากช่อดอก และเมล็ด เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2. แก้ไขให้ภาคเอกชนสามารถขออนุญาตได้จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ 3. กำหนดให้ประชาชนที่มีการใช้ประโยชน์พืชกัญชงตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น ชาวเขาที่มีการใช้เส้นใยมาผลิตเครื่องนุ่งห่ม สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ คราวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ และ 4.ส่งเสริมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง โดยในระยะ 5 ปีแรก จะห้ามมิให้นำเข้า เว้นแต่เฉพาะเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ขอย้ำว่าขณะนี้กัญชง (Hemp) ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามมิให้ปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวว่า นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้และแก้ปัญหา รวมถึงตรวจสอบผลกระทบการใช้กัญชา กัญชง กระทั่ง เป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยนายบัณฑิต นิชัยมาภา เพื่อขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดให้โทษทางการแพทย์ พ.ศ. ... หลังจากรวบรวมรายชื่อประชาชนมากกว่า 1 หมื่นคน เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เสนอโดยภาคประชาชน พรรคพลังธรรมใหม่จะนำร่างกฎหมายภาคประชาชน รวมถึง ร่างอื่นๆ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่เสนอในลักษณะเดียวกัน นำไปเสนอในคณะกรรมการ เพื่อศึกษาว่าจะออกมาในรูปแบบใดที่เหมาะสม</p> <p>ด้าน พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ หัวหน้าเครือข่ายภาคประชาชน กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหา 8 หมวด 60 มาตรา มีสาระสำคัญแยกกัญชาออกจากกฎหมายพืชเสพติดให้โทษ เป็นพืชเสพติดให้โทษทางการแพทย์ ตั้งแต่การตัดสายพันธุ์ การปลูก การพัฒนา การนำมาใช้ จนถึงการศึกษาวิจัย โดยจัดตั้งองค์กระตบชาติมาควบคุมดูแลทั้งระบบ เพื่อให้กัญชาที่อยู่ใต้ดินอยู่ในการควบคุมของภาครัฐ ขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนสามารถปลูกเองได้ 1-6 ต้นเพื่อใช้บำบัด รักษาในครัวเรือน รวมถึงเดินทางหลักสูตรกัญชาศาสตร์ เพราะที่ผ่านมาไม่มีความเข้าใจถูกต้อง เกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชง ทั้งนี้ ถ้าปลดล็อกและผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจจะสร้างรายได้นำไปสู่ความสุขของประชาชน และอาจเป็นตัวอย่างในการรักษาโรคมะเร็ง ที่จีนถึงไทยเป็นประเทศแรก</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย ได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์โดย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจชุมชนร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันการศึกษาผลิตและศึกษาวิจัยัญชาทางการแพทย์ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 29-30 ม.ค.63 อย.ได้จัดอบรม การปลูก canabies medical graed ในแบบเกษตร 4.0 สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์การขยายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์และการแปรรูป</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา</p> <p>-เสนอจดหมาย จากนายแก้ว กัญชานิยม เสนอว่า ถ้าหากรัฐบาลจะให้ประชาชนปลูกกัญชาเสรี อยากรู้ให้มีหน่วยงานคอยควบคุม หรือรับผิดชอบเหมือนสรรพสามิต สุราพื้นบ้าน มีการเก็บภาษีเข้ารัฐทั้งคนปลูกและคนซื้อ ทางรัฐมีแต่ได้กับได้</p>	
<p><b>MOUให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาชญากรรมในระบบศาลกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัด ก.ยุติธรรม ป.ป.ส. สสส. โดยมีนายสมศักดิ์ รุมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธี โดยเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม แก่ไข บำบัด พิษฟู ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือคดีที่มีโทษไม่ร้ายแรง เพื่อลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ bangkokinsight,เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จำนวน 59 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 23-51 มคก./ลบ.ม. ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ โดยพบพื้นที่สีส้ม 1 พื้นที่ ได้แก่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรระวังกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานที่บริเวณ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.ประจักษ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา,ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี, ต.พระบาท.เมือง จ.ลำปาง, ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง,ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี,ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี, ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่</p> <p>- www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ วันที่ 31 ม.ค.63 เวลา 08.29 น. ปรากฏว่าเมืองเชียงใหม่ ของไทย อยู่ในลำดับที่ 6 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 182 US AQI ขณะที่เมืองกทม. อยู่ลำดับที่ 28 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 141 US AQI</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. เผยว่า กทม. ร่วมกับ ก.เกษตรฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน แลงข่าวจัดกิจกรรม "ปลูกเพื่อป(ล)อด" ล้างต้น ลด PM2.5 ภายใต้โครงการ Green-City by MOAC ในวันที่ 9 ก.พ.นี้ บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กิจกรรมภายในงานมีการแจกจ่ายต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่น 6 ชนิด ได้แก่ กระดุมทอง ไม้ประดับตระกูลคล้า (คล้านกยูง) ไม้ตระกูลวาน (เศรษฐีเรือนใบ) ไม้ตระกูลเฟิน (เฟินขนนก เฟินเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และต้นสนไซเปรส จำนวน 1 ล้านต้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง www.green-city.online</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายจิรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่ บ.ไทยฮอสพิทอล โปรตักส์ จก. กล่าวว่า ในประเทศไทยมีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยใหญ่ๆ 10 แห่ง กำลังผลิตได้รวมกันเดือนละ 100 ล้านชิ้น แต่มีความต้องการใช้เฉลี่ยเดือนละ 30 ล้านชิ้น หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น และความต้องการใช้เพิ่มจาก 30 ล้านชิ้น เป็น 40 และ 50 ล้านชิ้นต่อเดือน ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะเบื้องต้น ยังมีกำลังการผลิตเพียงพอ และสต็อกปัจจุบัน มีมากถึง 200 ล้านชิ้น สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างน้อย 4-5 เดือน</p> <p>ด้านนายฤทธิชัย จินะวิจารณ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า กรมศุลกากรได้จัดเก็บภาษีนำเข้าในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกัน โดยเฉพาะหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา ว่า กรมศุลกากรไม่มีนโยบายจัดเก็บภาษีกับสินค้าในกลุ่มดังกล่าว กระแสข่าวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดีย เป็นข่าวเก่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้แก้ปัญหาภัยแล้งและฝุ่น PM 2.5 จึงสั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในฤดูแล้งนี้ หากพบว่าบริเวณใดสภาพอากาศเอื้ออำนวยให้หน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วซึ่งมีอยู่ 3 ชุดบินขึ้นปฏิบัติการทันที ขณะนี้อยู่ในช่วงที่กรมฝนหลวงฯ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอากาศยาน ปกติแล้วแผนเปิดหน่วยฝนหลวงประจำปีจะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม แต่ปีนี้จะเลื่อนเร็วขึ้นมาเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งและฝุ่นทPM 2.5 จะรุนแรง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>วัคซีนป้องกันโปลิโอ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก</p> <p>-เสนอข่าว ก.สาธารณสุข อพกานิสถาน เริ่มโครงการหยุดวัคซีนป้องกันโปลิโอให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ซึ่งมีการประเมินจำนวนไว้ที่ราว 9.1 ล้านคน ทั้งนี้ อพกานิสถานพบผู้ป่วยโรคโปลิโอ 29 คน เมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบัน อพกานิสถานและปากีสถานเป็น 2 ประเทศที่รายงานการพบผู้ป่วยจากโรคโปลิโอไปยังองค์การอนามัยโลกทุกปี</p>	
<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เนชั่น, เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กแฟนเพจงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุขกรมอนามัย โพสต์แจ้งประกาศปิดการเรียนการสอนเรียนเนื่องจากมีนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายตามห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการควบคุมโรค โดยปิดการเรียนการสอนวันที่ 30 ม.ค. - 10 ก.พ. 63</p>	
<p><b>การดูแลสุขภาพในเด็ก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สภาพอากาศแห้งและเย็นมากกว่าปกติ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย การดูแลสุขภาพในเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ปกครองควรสวมเสื้อผ้าหนา ๆ ให้เด็ก เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกาย ดื่มน้ำมาก ๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>นพ.อดิศักดิ์ ภัฒตาดำรง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ปกครองควรดูแลรักษาสุขภาพเด็กให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นไข้หวัด และไม่ควรใช้ของร่วมกัน อยู่ในที่มีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ไม่ควรใช้น้ำร้อนเกินไปอาบน้ำ และไม่ควรให้แช่น้ำนาน หลังอาบน้ำควรทาโลชั่นหรือน้ำมันทาผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น</p>	
<p><b>โครงการทูปีนัมเบอร์วัน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ศิลปินแกรมมี่ เตรียมจัดคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติดโครงการ ทูปีนัมเบอร์วัน ซึ่งมีทุกกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน จัดโดยกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 5 ก.พ. 63 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี วันที่ 18 ก.พ. 63 ร.ร.โยธธาพิทยาคม จ.ยโสธร และวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ</p>	